

# 4 LẦN TIẾNG ĐẶT Ở HÀ NỘI, HẢI PHÒNG

và chưa các nhận về tin các tàu Nga Số chở các vũ khí hạng nặng cấp các hải cảng ở Bắc Việt  
300 TRUYỆT VÀ 1000 BINH SĨ HOA KỲ SẴ TỚI VIỆT NAM NAY MẠI 600 ngàn quân T. Cộng tập trung tại Phước Kiển

## PHI CƠ HOA-KY TỬ NHIỀU QUÂN ÁO ĐỒ CỬU XỐNG B.V

**Đài Hà Nội lên tiếng che đậy và tặc tời: Đờng bao đã đem nộp cho Bắc và Đờng và «hồng thêm»**  
**ĐU LƯỢN QUỐC TẾ VỀ VIỆC T.T. KỶ LẬP MTGPMB**

SAIGON (7.7). - Các Đài phát thanh Ngoại quốc từ các vùng như Hà-Kỳ, Đài BBC, Đài Đông Kinh v.v., đều loan tin mà chính quyền Quốc Tế đưa cho là một truyện cổ Kỵ và phi vụ VTX. Hai truyện này cũng như một Truyện Giả Kim Phương Mưu tức «kỵ được chôn cất» thành lập và về gia đình Việt cho Kim VN.

**THỜI ĐAM**  
Đài Hà Nội lên tiếng che đậy và tặc tời: Đờng bao đã đem nộp cho Bắc và Đờng và «hồng thêm»  
ĐU LƯỢN QUỐC TẾ VỀ VIỆC T.T. KỶ LẬP MTGPMB

**150.000 Đ. TƯỚNG THƯƠNG CHO CẠ CHIẾN - SĨ HÀNH QUÂN & CẠ MAU**  
SAIGON (7.7). - Đài phát thanh Saigon cho biết trong khuôn khổ một hành quân Diệt Tội tại Phú Bình (tên khác của vùng phía Bắc) của 101 ngàn quân và 47-65 tầu B. Lữ, đã gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề. Địch không chỉ bị tiêu diệt gần công đồn bủa kín và gần 2 tầu B-50 bị đánh và 100 ngàn quân bị bắt sống. 1 tầu B-50 bị đánh và 100 ngàn quân bị bắt sống. 1 tầu B-50 bị đánh và 100 ngàn quân bị bắt sống.

**2 T.T. TH-TAM-CHAU, TH-TRI-QUANG TIẾP P. ĐOÀN LÃNH TỰ TÔN GIÁO NỖ CUỘC TIẾP KẾ CỎ ĐÓN 2 GIỜ VÀ CHỮA TIẾT LỘ**  
SAIGON (VT) 6.7. - Cháu họ tên 5.7, biệt hiệu 10, VPH, T.T. Thích Tam Châu và T.T. Thích Trí Quang đã tiếp xúc với phái đoàn các lãnh tụ tôn giáo Hoa Kỳ, với VN và tiếp xúc với phái đoàn các lãnh tụ tôn giáo Hoa Kỳ, với VN và tiếp xúc với phái đoàn các lãnh tụ tôn giáo Hoa Kỳ, với VN.

**LÊN QUÂN VIỆT-MỸ-UỠ LẠI TIẾNG SÁU VÀO CHIẾN KHU D NƠI CÓ MẶT 8 NGÀN VIỆT CỘNG**  
Đồn Ba Gia: 2 lần chiến 2 lần đẩy lui  
I ký giờ Đ.H. kế lại trận này I đêm không ngủ trong địa ngục



Phối đờng các binh quân Hải-Phước (H.P.M) ở tại chiến khu D.

**Viện hóa đạo không THAM GIA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN**  
nhưng sẵn sàng góp ý kiến cùng chánh phủ về vấn đề tôn giáo

**SAIGON 7-7.** - Theo tin giới lãnh đạo Viện Hóa Đạo Việt Nam, Thống Nhất thì cuối tin của Hội đồng VPH đã họp liên tiếp hai ngày để nghiên cứu việc Hội đồng Tư vấn Giáo và Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia mới G.H.P.C.V.N.T.N. cơ Đại biểu tham dự Hội Đồng Tư Vấn Tôn Giáo. Sau các phiên họp Hội đồng VPH đã quyết định cố gắng lập trường để hội đồng lập chính trị và do đó k'ông cơ cơ Hội đồng Tư vấn Tôn Giáo, H.P.C.V.N.T.N. sẵn sàng tham gia y kiến về những vấn đề liên quan đến Phật Giáo.

**LUẬT SƯ TRINH ĐÌNH THẢO bị bác đơn tại ngoại**  
SAIGON. - Nguyễn Đình Thảo, luật sư nổi tiếng của Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, bị bác đơn tại ngoại. Ông Thảo đã đệ đơn kháng cáo quyết định của Hội đồng Tư vấn Tôn Giáo, H.P.C.V.N.T.N. sẵn sàng tham gia y kiến về những vấn đề liên quan đến Phật Giáo.

**Cơ quan ninh ĐÃ PHÁT GIÁC NHỮNG DỰ ĐỊNH VÀ CÁCH ĐẶT Mìn CỦA BÒ KHÙNG BỔ V.C. TẠI ĐỒ THÀNH**  
Sẽ cho nó làm 3 lần với nhiệm vụ Đ. P. H. X. TIN THÊM VỀ CẠ LỰU ĐƠN & RÁP REX

**SAIGON (VT) 7.7.** - Nguồn tin từ nguồn tin của Bộ Cảnh Sát Quốc Gia, cho biết những dự định và cách đặt mìn của Bò Khùng Bổ V.C. tại Đồ Thành. Sẽ cho nó làm 3 lần với nhiệm vụ Đ. P. H. X. TIN THÊM VỀ CẠ LỰU ĐƠN & RÁP REX

**Các sĩ quan Mỹ được lệnh RỜI KHỎI BUILDING REX vì có tin một quả mìn đặt tại Cầu lạc hồ dành cho các sĩ quan cao cấp**

**BÙI-DZINH RA BÀN như tin đồn**  
SAIGON (VT) 6.7. - Trong vụ Bui Dinh Nhat, Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia đã ra lệnh bắt Bui Dinh Nhat, Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia đã ra lệnh bắt Bui Dinh Nhat, Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia đã ra lệnh bắt Bui Dinh Nhat.

**HỘI ĐỒNG TƯ VẤN?**  
Theo nguồn tin của BBC thì các thành viên của Hội đồng Tư vấn Tôn Giáo, H.P.C.V.N.T.N. sẵn sàng tham gia y kiến về những vấn đề liên quan đến Phật Giáo.

**SAU NHIỀU NGÀY THEO ĐOÌ CƠ QUAN NINH ĐÃ bắt được trọn ổ đặc công V.C. đặt chất nổ ở phi trường T.S.N.**  
Cỏ đầy đủ tài liệu cũng có đủ sao vàng

**ĐỪNG 20 TRIỆU tiền về số Kiến Thiết để thực hiện CHƯƠNG - TRÌNH GIẢI-TÒA CÁC LỚP HỌC BỒI TRƯA**  
SAIGON (TOC). - Nguồn tin chính thức của Bộ Ngoại Giao cho biết rằng 20 triệu đồng trong số tiền của chương trình giải-tòa các lớp học bồi dưỡng, sẽ được dùng để thực hiện chương trình giải-tòa các lớp học bồi dưỡng.

**SAIGON (7.7. UPI).** - Nhà công các Hoa Kỳ tại Saigon và các sĩ quan cao cấp của họ đã được lệnh rời khỏi Building Rex vì có tin một quả mìn được đặt tại Cầu lạc hồ dành cho các sĩ quan cao cấp.

**SAIGON (7.7. UPI).** - Nhà công các Hoa Kỳ tại Saigon và các sĩ quan cao cấp của họ đã được lệnh rời khỏi Building Rex vì có tin một quả mìn được đặt tại Cầu lạc hồ dành cho các sĩ quan cao cấp.

CỔ-ĐỘNG











